



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094
www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2025



วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2024 ปีที่ 59 ฉบับที่ 3177
อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C
พระวาจา (ลก.3:10-18)

เวลานั้น เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า "เราจะต้องทำอะไร" เขาก็ตอบว่า "ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกัน" คนเก็บภาษีมาหายอห์นเพื่อรับพิธีล้างด้วย และถามเขาว่า "ท่านอาจารย์ พวกเราจะต้องทำอะไร" ยอห์นตอบว่า "ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด" พวกทหารถามเขาด้วยว่า "แล้วพวกเราเล่า เราจะต้องทำอะไร" เขาตอบว่า "อย่าชู้กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงิน จงพอใจกับค่าจ้างของตน"

ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า "ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ เขากำลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับ" ยอห์นยังใช้ถ้อยคำอื่นอีกมากตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชน

คุณพิชัย - คุณเรวดี พักคัสสุนทร
สร้าง...โมทนาคุณพระสำหรับครอบครัววงศ์วิทย์

**ปีศักดิ์สิทธิ์
ค.ศ. 2025**
**การแสวงบุญ
แห่งความหวัง**
**ความหวังนี้
ไม่ทำให้เราผิดหวัง**

ไปแห่งหวังลูกโซนอยู่ในดวงฤกษ์
บนทางตรง ข้าฯหวังวางใจพระองค์

หัวข้อ	การช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องด้วยความชื่นชมยินดี
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าเสด็จมาใกล้แล้ว
ท่าที	ความชื่นชมยินดีและการแบ่งปัน
การดำเนินชีวิต	เราจะช่วยเหลือคนยากจน และบรรเทาผู้ที่มีความทุกข์



บทอ่านที่หนึ่ง : - ศพย 3:14-18ก

จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรา ทรงคุ้มครองเราให้ปลอดภัย และทรงช่วยเราให้รอดพ้น

บทอ่านที่สอง : - ฟป 4:4-7

นักบุญเปาโลเชิญชวนเราให้มีความชื่นชมในพระเจ้าทุกเวลา เพราะพระองค์เสด็จมาใกล้แล้ว

พระวรสาร : - ลก 3:10-18

ยอห์นผู้ทำพิธีล้างแนะนำเราให้รู้จักแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้อง มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และพอใจในความเป็นอยู่ของตน



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณกาญจนา – คุณนรเศรษฐ์	คุณมาลี	คุณเบญจมา
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณจีราภรณ์ – คุณกานดา	คุณวีราพร	คุณอภิวัฒน์
19.00 น.	คุณพ่อวราวุธ	คุณกรนุช	คุณกฤชิตา – คุณอุมาพร	กลุ่ม 1	กลุ่ม 1



...แล้วเราจะต้องทำอะไร?

ยอห์น บัปติสต์ เชื่อกันในความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว และเพราะความจริงประการนี้ ดวงใจท่านเปี่ยมล้นด้วยความสุขยินดี ภาพใหม่ของยอห์นกำลังเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นขอบฟ้าเหมือนดวงตะวันในยามเช้า ยอห์นฉายแสงแห่งความสุขใจจากรอยยิ้มที่เรียบง่ายบนใบหน้า แม้ภาพนี้จะดูไม่คุ้นตานัก เพราะภาพเดิมของยอห์นยังคงฝังรากลึก อยู่ในท้องมหาสมุทรแห่งความรู้สึก

ยอห์นเคยถูกวาดไว้ให้รักสันโดษ...อยู่ในที่เปลี่ยว
...แต่งตัวประหลาด...กินอาหารพิสดาร...พูดจาทำทนายรุนแรง

แต่...ยอห์นผู้นี้มีบุคลิกที่ดึงดูดผู้คนให้แสวงหาและติดตาม
ผู้คนคงไม่ตื่นตันไปยังที่เปลี่ยวเพื่อฟังวาจาที่ก้าวร้าว
ผู้คนคงไม่ติดตามเพียงเพราะชุดประหลาดและอาหารพิสดาร
แท้จริงแล้ว ...พวกเขาสัมผัสถึงบางอย่างที่มาจากพระเจ้า
...จึงได้ถามท่านว่า...ดังนั้นแล้ว พวกเราต้องทำอะไร?

เสียงตอบของยอห์นอบอุ่นนุ่มนวลสัมผัสดวงใจผู้ถาม
...เปิดทางพวกเขาสู่โลกใบใหม่ ที่มีการแบ่งปันและความยุติธรรม
เป็นอากาศหายใจ

แก่ฝูงชน ยอห์นตอบว่า...ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย...ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ขาดแคลน
แก่คนเก็บภาษีที่สังคมโกรธเคือง..อย่าเก็บเงินพิภักดิ์ และหักส่วนเกินเข้ากระเปาะ
...เพราะทุกคนได้ลำบากกันมานานแล้ว

แก่ทหารผู้คุ้มกันคนเก็บภาษี..อย่าใช้ยศตำแหน่งเป็นเครื่องมีอกบถ
...พอใจในค่าจ้าง...ไม่ข่มขู่คนจนและคนอ่อนแอ

ถ้อยคำของยอห์นสัมผัสใจฝูงชน จนกระทั่งพวกเขาคิดว่าท่านเป็นพระผู้ไถ่
ยอห์นผู้นี้ไม่เคยรู้แน่ชัดจนบัดนี้ว่า พระผู้ไถ่เป็นใคร
แต่ท่านรู้แน่ชัดอยู่ตลอดเวลาว่า ท่านไม่ใช่พระผู้ไถ่

และแสงแห่งความสุขใจก็ฉายส่องอีกครั้ง บนใบหน้าของชายหนุ่มผู้นี้...ผู้สืบทอดความสัตย์จริง



จาก...

พระวาจา... **สู่ชีวิต**

เวลาแห่งการแบ่งปัน

ยอห์น บัปติสตาได้นำสารแห่งการเป็นทุกข์กลับใจสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง ผ่านทางการฟังเสียงของพระเจ้าที่ทรงเรียกร้องความยุติธรรมในสังคม นี่คือนักบุญลูคาเน้นในพระวรสารวันนี้โดยชี้ให้เห็นว่าการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ได้ทรงสถาปนาการปกครองใหม่แห่งการให้อภัย การแบ่งปัน และการไถ่ให้รอด การเป็นทุกข์กลับใจที่ยอห์นประกาศ เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงความประพฤติ มิใช่การเสียใจในสิ่งที่ได้ทำในอดีต

การปรากฏตัวของยอห์น บัปติสตาแสดงออกให้เราเห็นหลาย ๆ อย่างเช่น การกลับใจ การใช้โทษบาป การเตรียมตัวต้อนรับพระคริสตเจ้า วันนี้ยอห์นประกาศข่าวดี และบอกกับประชาชนให้เตรียมตัวต้อนรับพระผู้ไถ่ วันนี้ยอห์นบอกแก่เราทุกคนว่า

หนึ่ง จงแบ่งปัน

สอง อย่าเอาวัดเอาเปรียบคนอื่น

สาม อย่าใช้ความรุนแรงต่อกันและกัน

การแบ่งปันทำลายการเอาวัดเอาเปรียบคนอื่น ทำลายการใช้ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการแตกแยก การแบ่งปันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน การแบ่งปันแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกัน การแบ่งปันแสดงออกถึงน้ำใจที่มีต่อกัน การแบ่งปันแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเรา

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องเปลี่ยนแปลงความประพฤติ ยอห์น บัปติสตาได้ทำทหายความพยายามของเราด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ลด ละ เลิกความประพฤติและค่านิยมไม่ดีต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ทำหน้าที่แต่ละวันให้ดีที่สุด ไม่โลก ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใช่อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางผิด

ประการที่สอง เราต้องแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้ทุกร้อน ยอห์น บัปติสตาชี้ให้เห็นว่า เครื่องหมายของการเป็นทุกข์กลับใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตแท้จริงคือ การแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพราะทุกคนคือพี่น้องของเรา เราต้องแบ่งปันความรักของเรากับผู้อื่นด้วยการรับใช้ที่สุภาพถ่อมตนโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว

ประการที่สาม เราต้องเตรียมทางสำหรับพระเยซูเจ้า เราแต่ละคนต่างเป็นผู้เตรียมทางของพระเยซูเจ้าในการนำพระคริสต์ไปสู่ผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลของเรา แต่ละคนต้องเป็นเครื่องมือที่ดีของพระเจ้าในการนำผู้คนให้รู้จักและตระหนักว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า พระผู้ไถ่และพี่ชายของเขา

สัปดาห์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าเป็นเวลาแห่งความยินดี เพราะเรากำลังเตรียมฉลองวันบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้ประทับท่ามกลางเรา และรอคอยการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์ ยอห์น บัปติสต์ได้เรียกร้องให้เราเปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเป็นลำดับแรก ด้วยการเป็นทุกข์กลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากค่านิยมและความประพฤติไม่ดีต่าง ๆ ละทิ้งความเห็นแก่ตัว และแบ่งปันสิ่งที่มีกับเพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี

เรากำลังเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในวันสมโภชพระคริสต์สมภพและในการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ พระองค์จะเสด็จมาพลงนำของขวัญมาให้ พระองค์มิได้เสด็จมาหาเรา ในโอกาสพระคริสต์สมภพเท่านั้น พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาหาเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ วัน ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เสด็จมาหาเราในบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราซึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ในที่ทำงานด้วยกัน ตามถนนหนทาง ฯลฯ เทศกาลต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสต์เจ้าปลุกเร้าเตือนใจเราให้เตรียมหนทางสำหรับพระองค์ และวิธีเตรียมหนทางที่ดีที่สุด คือการต้อนรับผู้ต้องการความช่วยเหลือจากเราในด้านต่าง ๆ อันเป็นหนทางที่จะทำให้เราพบกับสันติสุข ความสุขใจ และความดีงาม ดังนั้นเราก็จะมีความสุขความชื่นชมยินดีในเทศกาลพระคริสต์สมภพ



1. ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ประจำวันให้ดีที่สุด
2. ข้าพเจ้าจะรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อผู้อื่น
3. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ



การเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดี ๆ ในทุกสถานการณ์
นั่นคือความสุข

ช่างซ่อมรองเท้ากับการแบ่งปัน

ที่มา... ฟรังก์เวิร์ทเมท

ช่างซ่อมรองเท้าคนหนึ่งอาศัยและทำงานอยู่ในห้องชั้นล่างใต้ดิน จากหน้าต่างห้องทำงานเขาสามารถมองเห็นรองเท้าของคนๆ ที่เดินไปเดินมาบนถนนผ่านหน้าร้านของเขา และเขาจำหน้าคนได้จากรองเท้าที่ผ่านการซ่อมจากมือของเขา ชีวิตของชายคนนี้น่าสงสารมากขึ้น เมื่อเขาได้สูญเสียภรรยาและต่อมาก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ทำให้เขาถูกฝังใจมากเลยต้องพึ่งน้ำเมาและไม่ยอมไปวัด อยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนเก่ามาเยี่ยมเขาถึงที่บ้าน พลังแนะนำให้เขาอ่านพระวรสารวันละนิดวันละหน่อยทุก ๆ วัน และชีวิตจะดีขึ้น เขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้น หยิบพระวรสารขึ้นมาอ่านวันละนิดทุกคืนก่อนเข้านอน ชีวิตของเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ดูเหมือนชีวิตของเขาเริ่มมีความหวังขึ้นบ้าง ก่อนเข้านอนคืนหนึ่งขณะที่กำลังอ่านพระวรสารอยู่เหมือนที่เคย เขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกเขา พูดว่า “*พรุ่งนี้ให้มันออกไปนอกหน้าต่าง เราจะมาหาเจ้า*” วันรุ่งขึ้นเขาก็ทำงานซ่อมรองเท้าไป พลังกวาดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อจะดูว่ามีใครเดินผ่านมาบ้างหรือเปล่า แต่เขาก็มองไม่เห็นใครที่ตั้งใจจะมาหาเขาเลย จึงค่อนข้างแน่ใจว่าคงเป็นเสียงของพระ

วันรุ่งขึ้นเขานั่งทำงานเหมือนเช่นเคย รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าปกติ เขาเฝ้าตรวจดูรองเท้าทุกคู่ที่เดินผ่านหน้าต่างห้องเขาไป แต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษและผิดปกติ ครั้นล่วงไปถึงตอนบ่าย เขาสังเกตเห็นรองเท้าที่คุ้น ๆ คู่หนึ่งซึ่งเป็นของทหารคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องเขาพอดี ยืนตัวสั่นเพราะข้างนอกอากาศหนาวมาก เขาอยากจะทำอาหารคนนั้นอย่ายั้งหน้าต่างที่เขากำลังนั่งทำงานอยู่ เพราะเกรงว่าถ้าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาหาเขา เขาจะมองไม่เห็น แต่ทหารคนนั้นก็ยังไม่ยอมตัวสั่นอยู่ที่ยืน เขาสังเกตว่าทหารคนนั้นคงหิวด้วย เพราะไม่ได้กินอะไรมาทั้งวัน จึงเดาว่าที่กระจะจกหน้าต่างทำสัญญาณให้ทหารคนนั้นเข้ามาในห้อง เชิญให้นั่งใกล้ ๆ กองไฟ เอน้ำชาและขนมปังมาให้รับประทาน แล้วยังแถมเสื้อกันหนาวอีกตัวหนึ่งด้วย ขณะที่กำลังคุยกับทหารอยู่นั้น เขาก็ไม่วายที่จะเหลือบสายตาดูออกไปทางหน้าต่างอยู่บ่อย ๆ เพื่อจะดูว่ามีคนพิเศษผ่านมาหรือเปล่า รอดูอยู่นิดก็ยังไม่มียาอย่างที่เขาหวังไว้ผ่านมาเลย จึงจำใจต้องลุกขึ้นไปปิดหน้าต่าง แล้วหยิบหนังสือพระวรสารขึ้นมาอ่านเหมือนที่เคย บังเอิญพลิกไปที่พระวรสารของนักบุญลูกา 3:10-18... ประชาชนถามยอห์นว่า “*เราจะทำอะไร?*” ยอห์นก็ตอบว่า “*ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกับ*” เขาวางหนังสือลง แล้วเริ่มไตร่ตรองพระวจานัน และได้เริ่มเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าได้เสด็จมาหาเขาจริง ๆ ในวันนี้ แต่พระองค์เสด็จมาในบุคคลของทหารคนนั้น เขาได้ต้อนรับพระองค์ หัวใจของเขาเต็มล้นด้วยความดีใจและชื่นชมยินดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ชายช่างซ่อมรองเท้าคนนี้ได้ต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าในชีวิตของตนในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อาศัยการอ่านพระวจานของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพื่อนมนุษย์ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ >>>

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาส... **สมโภชพระคริสตสมภพ**

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2024

เวลา 19.00 น. การแสดงการบังเกิดของพระกุมารเยซู

เวลา 20.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันพุธที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2024

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสมโภชพระคริสตสมภพ

เวลา 09.00 น. และ 18.00 น.

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 18.00 น.

เชิญร่วมงาน “วันครอบครัววัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง”

และอวยพรวันคริสต์มาสซึ่งกันและกัน





ประกาศ

สรุปข่าว



หน้าที่วันเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ

ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันเตรียมฉลองสมโภชพระคริสตสมภพ ในบรรยากาศแห่งครอบครัวของพระเจ้า พระบิดาเจ้าทรงประทานพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้เสด็จลงมาใต้ภูรามนุษย์ ให้กลับเป็นบุตรของพระองค์ นี่คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่มนุษย์ได้รับจากพระบิดาเจ้า ให้เราตอบสนอง โดยเตรียมของขวัญของเราด้วยของขวัญที่พระบิดาเจ้าทรงปรารถนาจากเราทุกคน คือ ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอให้แต่ละกลุ่มช่วยกันรับผิดชอบด้านการเตรียมหาผู้อ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน ของถวาย ตามลำดับต่อไปนี้

วันที่ 15 ธ.ค. 24	กลุ่ม 1	วันที่ 18 ธ.ค. 24	กลุ่ม 4	วันที่ 21 ธ.ค. 24	กลุ่ม 7
วันที่ 16 ธ.ค. 24	กลุ่ม 2	วันที่ 19 ธ.ค. 24	กลุ่ม 5	วันที่ 22 ธ.ค. 24	กลุ่ม 8 และ 12
วันที่ 17 ธ.ค. 24	กลุ่ม 3	วันที่ 20 ธ.ค. 24	กลุ่ม 6 และ 11	วันที่ 23 ธ.ค. 24	กลุ่ม 9 และ 10



นำพระกุมารมาเสก

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2024 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนวันสมโภชพระคริสตสมภพ ทางวัดของเรามีธรรมเนียมที่จะเสกบุตรพระกุมารที่พี่น้องจะวางไว้ในถ้าประจำบ้าน จึงขอเชิญชวนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้นำรูปพระกุมารมาเสกในระหว่างมีสชวาเวลา 09.00 น.



วันครูคำสอนไทย (ทุนน้ำใจคาทอลิก) เก็บบุญ 2 ครั้ง ทุกมิสซา

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เป็นวันครูคำสอนไทย ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้ง ทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อทุนน้ำใจคาทอลิก และส่งเสริมกิจการด้านงานคำสอน



การอวยพรเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2024 ขอให้พ่อ - แม่ ผู้ปกครองพาเด็กมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัด เวลา 09.00 น. หลังพิธี คุณพ่อจะอวยพรเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 10 ขวบ เป็นพิเศษ



มิสซาส่งท้ายปีเก่า

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่งท้ายปีเก่า เพื่อเป็นการโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับตลอดปีที่ผ่านมา และขอโทษสำหรับความผิดบาปที่เราได้กระทำ



สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า-มิสซาวินปีใหม่

วันพุธที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2025 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณรับพรปีใหม่ เวลา 16.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ไบเบิล ไดอารี่ 2025

หนังสือไบเบิล ไดอารี่ 2025 มีจำหน่ายแล้ว ราคาเล่มละ 130 บาท ผู้ใดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ห้องธุรการ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณธนะวัฒน์ วังตาล มอบเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยค่าพิมพ์สัปดาห์สาร
ขอขอบคุณ พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในตู้ทำบุญซ่อมแซมวัด รวม 7,372 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัด สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีที่จะได้รับในโอกาสนี้

ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	ธันวาคม 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 15 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ๔ สุขสำราญสำหรับครอบครัวตลอดปีใหม่ 2025 สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ คุณทองคำ – คุณประกอบ ประเสริฐสิน	คุณศักดิ์ – คุณศรีสุดา วัด คุณเลิศศักดิ์ ประเสริฐสิน
จันทร์ที่ 16 19.00 น.	บุญราศีกัณฑ์แห่งสองคอน (วันครูคำสอนไทย) สุขสำราญสำหรับกระแสรักพระสงฆ์ นักบวช อุทิศแด่ มาริอา เทเรซา ศิริวิไล สังขวิเชียร อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	กลุ่มเซอร์รา ครอบครัว คุณอุมาพร
อังคารที่ 17 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ๔ (วันคล้ายวันสมภพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) อุทิศแด่ ปรูเกรีอา ทองม้วน วงศ์ทองบาง อุทิศแด่ อันนา มุกดา – มาริอา แม่พิมพ์ โรจนกาญจนานันต์ และญาติผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	หลาน คุณวิภาวัลย์ คุณพิชัย – คุณเรวดี
พุธที่ 18 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ๔ สุขสำราญสำหรับ คุณดวงใจ ทักษาศาสตร์ อุทิศแด่ เบเนดิกต์ สัจฉินต์ – มาริอา รัชณี – เทเรซา พัชรินทร์ ตั้งสัจธรรม อุทิศแด่ ซิสเตอร์อันนา ประภา – ยอห์น พยงค์ แจวจเจริญ และ วิญญาณในไฟชำระ	คุณบุญอิม ทักษาศาสตร์ คุณสิงห์รัตน์ ตั้งสัจธรรม คุณจารุพรรณ เทียนทอง
พฤหัสบดีที่ 19 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ๔ อุทิศแด่ โยเซฟ ชัยศักดิ์ หมั่นมาก อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก เผือก – ลูเซีย สนั่น เจริญศักดิ์ อุทิศแด่ โยเซฟ บุญช่วย – มาริอา อนงค์ – มาริอา กอระดดี พิมพา ศรีประโมง	ภรรยา – ลูก – หลาน คุณณัชพงศ์ โชติจิรวรทัศน์ คุณวิราพร – คุณกณิณ
ศุกร์ที่ 20 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ๔ สุขสำราญสำหรับครอบครัวและกิจการ หจก.ชินตานิ บ้านโป่ง อุทิศแด่ โยเซฟ ถิ่นกั – มาริอา ยิ้ม – มาริอา ปราณี – เปาโล สมมาตร – โยเซฟ สมหมาย – มาริอา น้อย ตูลาเดซารักษ์	คุณธีรานุช ธรรมลักขมี ครอบครัวตูลาเดซารักษ์
เสาร์ที่ 21 19.00 น.	น.เปโตร คาณิชีอัส พระสมณะและนักปราชญ์ สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณสิริมาลย์ เจสตาคุม อุทิศแด่ ร็อก วีระวัฒน์ มณีโชติ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	ลูก – หลาน คุณลัดดาวัลย์ มณีโชติ คุณสมศักดิ์ – คุณมาลี